

ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารหรือยัง?

ไม่ว่าใครก็คงไม่ยากขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความ แต่หากท่านมีความจำเป็นต้องพึ่งศาลในการฟ้องร้องคดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม และได้ขอให้ศาลเรียกพยานเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ แล้วปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐตอบศาลว่าไม่มีเอกสารตามหมายเรียก ท่านจะใช้สิทธิร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หรือไม่ ลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะ

นางสาวพจมาน โจทก์ในคดีอาญาของศาลจังหวัดธัญบุรีได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ รายการ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีหมายเรียกพยานเอกสารตามที่นางสาวพจมานยื่นคำร้องขอ ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีแจ้งว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ตรวจสอบ ไม่พบเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด นางสาวพจมานเห็นว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ศาลจังหวัดธัญบุรีตามคำร้องขอของตน จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ร้องได้ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุพยานเอกสารตามขั้นตอนการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และขอให้ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งเรียกให้สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ผู้ครอบครองพยานเอกสารจัดส่งเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลมิใช่กรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีแจ้งต่อศาลจังหวัดธัญบุรีว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารตามที่ศาลจังหวัดธัญบุรีมีหมายเรียก จึงไม่ใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ร้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอันจะก่อให้เกิดสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีนี้ นางสาวพจมานจะต้องมีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีโดยตรงก่อนนะคะ ซึ่งหากหน่วยงานยังตอบยืนยันตามเดิมเหมือนที่ตอบศาลไปว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสาร นางสาวพจมานจึงสามารถมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ ตรวจสอบความมีอยู่ของเอกสารได้ต่อไปคะ